

Số : 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG

Bình Định, ngày 23 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án xử lý tài chính các khoản nợ phải thu & thành lập Ban xử lý nợ

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần An Trường An**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An;
- Căn cứ tình hình thực tế các khoản nợ quá hạn của các cá nhân, đơn vị còn nợ Công ty và khả năng thu hồi nợ đến hiện tại.

Công ty Cổ phần An trường An (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung như sau:

### I. Phương án xử lý tài chính các khoản nợ quá hạn phải thu

Căn cứ cơ sở từ chối đưa ra ý kiến tại các Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 và năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (“Đơn vị Kiểm toán”) do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến tính chính xác, tính đầy đủ, tính hiện hữu và nghĩa vụ phải thanh toán các khoản nợ quá hạn phải trả của các pháp nhân, cá nhân đối với Công ty.

Đồng thời, trong quá trình bàn giao hồ sơ, tài liệu giữa Ban lãnh đạo cũ và mới (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 3110/2022/NQ-ĐHĐCĐ/ATG ngày 31/10/2022), theo đó Ban lãnh đạo mới đã không nhận được bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào được bàn giao từ Ban lãnh đạo tiền nhiệm, liên quan đến các khoản nợ phải thu quá hạn của các pháp nhân, cá nhân này.

Sau khi Ban lãnh đạo mới nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhận nhiệm vụ, bên cạnh việc tái cấu trúc Công ty, các khoản nợ quá hạn phải thu đã được trực tiếp Ban lãnh đạo Công ty theo sát chỉ đạo triển khai thực hiện. Cụ thể, Công ty đã chủ động tiến hành các biện pháp khác nhau nhiều lần liên hệ thu hồi nợ, gửi thư xác nhận công nợ 03 lần trong năm 2023, tới các đối tượng chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ quá hạn này với Công ty. Kết quả liên hệ làm việc và gửi thư công nợ đều không thu hồi nợ được và không có thư phản hồi xác nhận công nợ, nguyên nhân do:

- Các khoản nợ phải thu đã quá hạn trên 03 năm (chủ yếu công nợ từ năm 2020 đến thời điểm báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)
- Các khoản nợ của các công ty: phần lớn các công ty đã ngừng hoạt động (TNHH Khoáng sản và Thương mại My Xuân) không còn tư cách pháp nhân, hoặc đang làm thủ tục giải thể (CTCP Alpha M.A.I Việt Nam), địa chỉ kinh doanh thay đổi ....
- Các khoản nợ của các cá nhân: công nợ của các cá nhân từng là cán bộ nhân viên Công ty, nhưng không có mặt tại nơi cư trú theo địa chỉ đã đăng ký hợp đồng lao động với Công ty, không có số điện thoại hoặc đã thay đổi số điện thoại dẫn tới không thể liên hệ thu hồi nợ.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng giá trị ghi sổ xóa nợ/bù trừ công nợ của Công ty theo nội dung tại phụ lục đính kèm Tờ trình này. Căn cứ Theo điểm e mục 1.4 điều 45 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính quy định “Đối với những khoản phải thu khó đòi kéo dài trong nhiều năm, doanh nghiệp đã cố gắng dùng mọi biện pháp để thu nợ nhưng vẫn không thu được nợ và xác định khách nợ thực sự không có khả năng thanh toán thì doanh nghiệp có thể phải làm các thủ tục bán nợ cho Công ty mua, bán nợ hoặc xóa những khoản nợ phải thu khó đòi trên sổ kế toán. Việc xóa các khoản nợ phải thu khó đòi phải thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp. Số nợ này được theo dõi trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp và trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính. Nếu sau khi đã xóa nợ, doanh nghiệp lại đòi được nợ đã xử lý thì số nợ thu được sẽ hạch toán vào tài khoản 711 "Thu nhập khác””.

Đồng thời, việc không có các hồ sơ, chứng từ đầy đủ liên quan các khoản nợ trên, nên các khoản nợ chưa thể đối chiếu, xác nhận thu hồi, dẫn đến ý kiến từ chối của Đơn vị kiểm toán về Báo cáo kiểm toán liên tiếp trong 3 năm sẽ khiến cổ phiếu của Công ty thuộc đối tượng phải hủy niêm yết theo quy định tại Điều 120 Thông tư 155/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt phương án xóa sổ các khoản phải thu khó đòi tồn đọng nhiều năm mà HĐQT đánh giá không có khả năng thu hồi và/hoặc bán nợ cho Công ty mua, bán nợ, đồng thời tiếp tục theo dõi ngoài sổ sách theo quy định pháp luật hiện hành.

## II. Thông qua việc thành lập Ban xử lý nợ

Nhằm triển khai công việc hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Ban xử lý nợ, cụ thể như sau:

Thành viên Ban xử lý nợ bao gồm các Ông/Bà nắm giữ chức danh sau của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Người Phụ trách Kế toán và thành viên khác theo chỉ định phân công của Trưởng Ban xử lý nợ.

Giao Ông Nguyễn Hữu Phú – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng Ban xử lý nợ, chỉ đạo triển khai, lựa chọn thành viên khác trong Công ty đáp ứng yêu cầu của công việc.

Giao Ban xử lý nợ có trách nhiệm rà soát số liệu, đánh giá tình trạng công nợ và đề xuất phương án xử lý tài chính đối với các khoản nợ phải thu quá hạn, gửi các công văn, hồ sơ cho các cơ quan có

thẩm quyền khi thực hiện xử lý nợ và các công việc cần thiết khác đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Phú**

